



รอบรู้การศึกษา

edusiamrath@gmail.com



มมส พัฒนาห้องสมุดบ้านสังข์ทอง น้องๆ ยิ้มร่า...เรียนรู้โลกกว้าง

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ส่งมอบห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนบ้านสังข์ทอง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียน ตลอดถึงประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มมส เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบห้องสมุด

ผอ.พรพิมล มโนชัย จากสำนักวิทยบริการ มมส เผยว่าการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนสังข์ทองนี้ เกิดจากทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสำนักวิทยบริการ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของนักเรียน ครู และชุมชน ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับแนวทางของสำนักวิทยบริการ ที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนและชุมชน จึงเกิดความร่วมมือที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาการดำเนินงานห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่อง

“เราพบว่าพื้นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมีอาคารห้องสมุดเป็นส่วนซึ่งถือเป็นความพร้อมระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์การจัดเก็บ สืบค้น การยืม-คืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุด ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการ ได้จัดทำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM เพื่อใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุด มีการฝึกอบรมให้กับคณะครู และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ พร้อมกันนี้ ยังได้สมทบทุนมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง เพื่อให้โรงเรียนใช้จัดซื้อหนังสือที่ยังขาดแคลนให้กับนักเรียนต่อไป”

ด้าน ผอ.ทรงชัย สาระไชย โรงเรียนบ้านสังข์ทอง กล่าวขอบคุณสำนักวิทยบริการ มมส ที่มาพัฒนาห้องสมุด โดยนักเรียนประมาณ 129 คนจะได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนชาวชุมชนบ้านสังข์ทอง และชุมชนโดยรอบได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาแสวงหา ความรู้นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจากนี้ทางโรงเรียนจะดูแลระบบและจัดหาหนังสือ ตำราเรียนใหม่ๆ มาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมาใช้บริการห้องสมุด เป็นประจำ ซึ่งหากหน่วยงานใดประสงค์จะสนับสนุนด้านการศึกษาในส่วนนี้ ก็ สามารถนำมาบริจาคที่โรงเรียนได้

“ห้องสมุด” คือโลกกว้าง ที่รอให้เข้าไปเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด